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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 3/๒๕๖4 
เมื่อวันที่  30 เมษายน  ๒๕๖4  เวลา  10.00 น. 

ประชุมแบบ Online ผ่าน Application Google Meeting 
 

 

ผู้เข้าประชุม            
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์   มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ ดร.เสาวภา  ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.อาทิตย์  หู้เต็ม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ กรรมการ 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                  กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.นฤมล  จันทร์มา                         รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ   
6. อาจารย์ ดร.ศศิกานต์  ปานปราณีเจริญ ประธานสาขาเคมี  กรรมการ 
7. อาจารย์พรทวี  กองร้อย ประธานสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพชรธยา  แป้นวงษา ประธานสาขาสาธารณสุขศาสตร์                       กรรมการ 

9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรเชษฐ  เอ่ียมส าอาง ประธานสาขาชีววิทยา  กรรมการ 
๑0. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา  ประธานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               กรรมการ  
                                                           การอาหาร  
11. อาจารย์ ดร.ฉลาด ยืนยาว ประธานสาขาฟิสิกส์  กรรมการ 
12. อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ                   กรรมการ 
                                                          และการสื่อสาร  
13. อาจารย์จิตรนันท์  ศรีเจริญ ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
14. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร ประธานสาขาแพทย์แผนไทย  กรรมการ                  
๑5. นายยอดชาย สายทอง รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณะ         เลขานุการ 
๑6. นางลักษณ์คณา  กิจจรัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.รองศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์ ประธานสาขาคณิตศาสตร์                              ติดภารกิจ 
          
ผู้เข้าร่วมประชุม 
-ไม่มี-   
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 นาฬิกา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์  มูลศรี ประธานในการประชุม ได้ตรวจเช็คจ านวนผู้เข้าร่วม      

การประชุมเกินกึ่งหนึ่ง จึงได้เริ่มการประชุม 
 

วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด 19 
      รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์  มูลศรี ประธานในที่ประชุมมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด 19

ของมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างมากเพราะการ
แพร่กระจายเชื้อนั้นรวดเร็ว จังหวัดต่างๆที่เป็นพ้ืนที่สีแดงมีความเสี่ยงสูง เช่นกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และชลบุรี 
รวมถึงเรื่องของการเดินทาง และกิจกรรมหรือโครงการที่ต้องมีการจัดขึ้นในช่วงระหว่างนี้ต้องจัดในรูปแบบ
ออนไลน์ เช่น การสอบนักศึกษา การสอบ project งานวิจัย ในส่วนของวัคซีนจะมีหนังสือแจ้งมาถึงคณะฯ                        
การฉีดวัคซีนขึ้นอยู่กับความต้องการและความสมัครใจ จะเริ่มฉีดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 และทาง
มหาวิทยาลัยฯได้ออกประกาศให้บุคลากรได้มีการ Work From Home มีเฉพาะคนที่มาปฏิบัติงานให้มา
ปฏิบัติงานได้ในจ านวนไม่กี่คน ทางคณะฯได้ด าเนินการจัดตารางการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงของการท างาน                   
ไว้แล้วส่วนของเรื่องการจะขยายระยะเวลาการ Work Form Home ต่อหรือไม่นั้นต้องดูประกาศมหาวิทยาลัย
อีกครั้ง ถ้าต้องการออกนอกพ้ืนที่ต้องท าบันทึกแจ้งอธิการบดีในการขออนุญาตในการเดินทางออกนอกพ้ืนที่        
ถ้าได้รับการอนุญาตให้กลับมารายงานการเดินทางให้กลับมหาวิทยาลัยได้รับทราบ ในเรื่องของการเดินทางไป
ราชการในงานวิจัย อาจารย์เสนอขออนุญาตไปราชการไปเก็บข้อมูลโดยให้ด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง 
covid 19 ถ้าสามารถเลื่อนการไปราชการได้ก็ขอให้เลื่อนออกไปก่อน การท างานในช่วงนี้ให้รอสถานการณ์
คลี่คลายงานไหนที่เร่งด่วนก็ขอให้เป็นในรูปแบบออนไลน์  

 
                  มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

    1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์  มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์

และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการลงชื่อปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยทางส านักวิทย
บริการได้ออกเป็น Application ในการเข้า-ออก การปฏิบัติงานการท างานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามค าสั่งของ
มหาวิทยาลัยฯ 

 

                  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

              ๑.3  การดูแลความปลอดภัยอาคารสถานที่ ทรัพย์สิน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์  มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งการดูแลความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ ทรัพย์สิน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การเข้ามาปฏิบัติงานควรแจ้งหัวหน้าให้รับทราบ     
ส่วนหนึ่งก็เป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของราชการและอาคารสถานที่ ถ้าเกิดความจ าเป็น
ที่จะต้องเข้ามาท างานหรืองานวิจัยต้องขออนุญาตเป็นกรณีไป ถ้าเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อตขึ้น เกิดความเสียหาย
ต่ออาคารสถานที่ของราชการ คนที่รับผิดชอบคือผู้ที่เข้ามาใช้อาคารสถานที่นั้น  
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9Aproject&sa=X&ved=2ahUKEwjbkYSyg63wAhV8wTgGHVW5AUEQ7xYoAHoECAEQOg


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                                                                                           คร้ังที่ 3/๒๕๖4  หน้า 3  

 
วาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
    นายยอดชาย สายทอง เลขานุการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ๒๕๖4 และขอให้ที่ประชุมร่วมกันตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ๒๕๖4 
 
             มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      
ครั้งที่ 1/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 27 มกราคม ๒๕๖4 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง จากการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ๒๕๖4  

3.1  การส่งหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งหลักสูตรปรับปรุง                      

พ.ศ.2564 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกหลักสูตรได้ผ่านสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย 
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 รองคณบดีฝ่ายวิชาการสอบถามหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
สารสนเทศสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเหมือนเดิม ทางส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนให้หลักสูตรได้ด าเนินการอย่างไร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชี้แจง
หลักสูตรเทคโนโลยีและการสื่อสารขอนุญาตปรับปรุงเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
สารสนเทศสมัยใหม่ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่าถ้าเป็นชื่อหลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการสารสนเทศสมัยใหม่ นักเรียนที่มาสมัครจะไม่เข้าใจลักษณะงานของหลักสูตรจึงมีความกังวลว่าจะไป
สมัครท างานไม่ได้ ทางสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะแล้วแต่หลักสูตรว่าจะใช้ชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่การ
พิจารณาของหลักสูตร ทางหลักสูตรได้กลับมาประชุมปรึกษาหารือและเปลี่ยนเป็นหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศชื่อเดิม ตอนนี้ท่านประธานกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบ ขั้นตอนหลังจากที่ได้ให้ประธานอ่าน
และส่งให้หลักสูตรได้ท าการปรับแก้ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการให้ท าการตรวจทาน รองคณบดีฝ่าย
วิชาการขอปรึกษาหลักสูตรของเทคโนโลยีสารสนเทศตอนนี้มีนักศึกษาจ านวน 1 คน มีแนวทางที่จะหาวิธีการ
รับนักศึกษาเพ่ิมอีกอย่างไร ทางหลักสูตรแจ้งว่าการรับสมัครงานของโรงพยาบาลนั้นปรากฏว่ามันมีแค่หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรเดียวที่ไม่ตรวจสอบไปที่  (กพ.) รับได้เลย ถ้าเป็นหลักสูตรอ่ืนต้องรอระยะเวลา
ในการตรวจสอบ เลยเห็นว่าปีนี้ผู้สมัครไปสมัครสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เต็มทางหลักสูตรมีโปรโมชั่นให้กับ
ผู้สมัครอย่างไรเสนอมาทางฝ่ายวิชาการเพ่ือคณะฯจะได้ด าเนินการช่วยหลักสูตรประชาสัมพันธ์ต่อไป 

 
 

      มติที่ประชุม  รับทราบ 
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3.2 การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้แทนคณะ                        

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์  มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารง 

ต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้แทนคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือผู้ช่วยศาสตราจารย์       
สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง เป็นตัวแทนของคณะเข้าไปเป็นกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
 3.3 เสนอโครงการหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร แจ้งความก้าวหน้าหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 
ชั่วโมง ได้เข้าที่ประชุมสภาวิชาการไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และรอเข้าที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง 
ตอนนี้หลักสูตรระยะสั้นได้ด าเนินแล้วคือ หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชั่วโมง ที่ผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการท าบันทึกเพ่ือส่งออกไปขอรับรองหลักสูตรจาก         
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประธานในที่ประชุมเสนอให้ประธานหลักสูตรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานเพ่ือให้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป         
   
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
            
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

    4.1 แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2563 

          อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษาแจ้ง      
แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 ในช่วงวันที่ 2 
เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564 ติดต่อผู้ประเมินในระดับหลักสูตร ช่วงวันที่ 2 เมษายน – 31 พฤษภาคม
2564 หลักสูตรจัดท า (SAR) ตามแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 ช่วงวันที่ 
17 – 18 พฤษภาคม 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประเมิน ช่วงวันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2564 
หลักสูตรเตรียมจัดท าโครงการประเมินในรูปแบบปกติหรือรูปแบบออนไลน์ ช่วงวันที่19 -21 พฤษภาคม 
2564 จัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการ การตรวจประเมินในระดับหลักสูตรอยู่ในช่วงวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 
2564 ทางคุณลักษณ์คณา กิจจรัส ได้ท าแบบฟอร์มให้กับทางหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อย โดยให้หลักสูตรส่ง
รายชื่อผู้ประเมินตามแบบฟอร์มกลับมายังคณะฯ ในวันที่ 27 เมษายน 2564 ให้ทางหลักสูตรรีบด าเนินการ
ติดต่อผู้ประเมินเพ่ือคณะฯจะได้ด าเนินการส่งรายชื่อผู้ตรวจไปยังมหาวิทยาลัยตรวจสอบรายชื่อและออก
หนังสือเชิญผู้ประเมินต่อไป และท่านผู้ช่วยอธิการบดีขอแจ้งถ้าหลักสูตรใดมีผู้มาสังเกตการณ์ให้หลักสูตรนั้น
ตรวจประเมินในรูปแบบปกติ  

 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
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            4.2 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (มคอ.7) 
                  อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้ เต็ม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา           
แจ้งแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (มคอ.7) ทางฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้นัดตัวแทนหลักสูตรทุกหลักสูตรในวันที่ 23 เมษายน 2564 แจ้งในเรื่อง
ของการจัดท าแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (มคอ.7) โดยมี
การปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มในรูปแบบของ SAR (มคอ.7) ทางคุณลักษณ์คณา กิจจรัส ได้ส่งแบบฟอร์มให้กับ
ตัวแทนหลักสูตรทุกหลักสูตรได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อย และสามารถน าแบบฟอร์มนี้ส่งในรูปแบบ มคอ. 7                      
ได้เลย 
 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  4.3 วันรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  
         อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษาแจ้ง วัน

รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 การรั บตรวจประ เมิ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร อยู่ในช่วงวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564 โดยทางหลักสูตร
ได้ส่งให้ข้อมูลวันตรวจประเมินกลับมายังคณะ ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ หลักสูตร ว/ด/ป ผู้
สังเกตการณ ์

ตรวจแบบ
ปกติ 

ตรวจ
แบบ

ออนไลน ์

สถานที่รับตรวจ 

1 หลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1 มถิุนายน 
2564 

  ✓ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

2 หลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา 

1 มถิุนายน 
2564 

✓ ✓  ห้องคอมชั้น 2 วิทย์ใหม ่

3 หลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

1 มถิุนายน 
2564 

  ✓ ห้องประชุมชั้น 2 วิทย์ใหม ่

4 หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

2 มถิุนายน 
2564 

  ✓ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

5 หลักสูตรสาขาวิชา
ฟิสิกส ์

2 มถิุนายน 
2564 

✓ ✓  ห้องประชุมชั้น 2 วิทย์ใหม ่

6 หลักสูตรสาขาวิชา
ชีววิทยา 

3 มถิุนายน 
2564 

 ✓  ห้องประชุมชั้น 2 วิทย์ใหม ่
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7 หลักสูตรสาขาวิชา
เคม ี

4 มถิุนายน 
2564 

 ✓  ห้องประชุมชั้น 2 วิทย์ใหม ่

8 หลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

7 มถิุนายน 
2564 

  ✓ 

 
 

9 หลักสูตรสาขาวิชา
สาธารณสขุศาสตร ์

     

10 หลักสูตรสาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

     

 
เหลือจ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ที่ยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ตรวจประเมินกลับมายังคณะ แจ้งให้ประธานหลักสูตร 2 หลักสูตรแจ้งชื่อกลับมายัง
คณะเพื่อคณะจะได้ด าเนินการส่งมหาวิทยาลัยต่อไป  
 
        มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

  4.4 สรุปยอดนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนที่ 1/2564 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งสรุปยอดนักศึกษา ภาค

ปกติ ประจ าภาคเรียนที่ 1/2564 ดังนี้ 
 
ล าดับ หลักสูตร จ านวนนักศึกษา 

1 หลักสูตรสาขาวิชาเคม ี 8 
2 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
1 

3 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 
4 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 5 
5 หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (1) 35 
6 หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (2) 19 
7 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการ

พัฒนาผลติภัณฑ์ 
4 

8 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 

9 หลักสูตรสาขาวิชาคณติศาสตร์และวิทยาการ
ค านวณ 

4 

รวม        111 
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หลักสูตรที่เปิดได้ต้องมีนักศึกษา 5 คนสามารถเปิดหลักสูตรได้ ทางคณะฯเชิญชวนหลักสูตรจัดโปรโมชั่น
เพ่ือให้ผู้สมัครมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นและสามารถเปิดหลักสูตรได้  
 
         มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

    4.5 วันตัดยอดนักศึกษาตามเกณฑ์ 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งวันสุดท้ายในการตัด

ยอดนักศึกษาตามเกณฑ์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรที่สามารถเปิดได้นั้น เปิดรับนักศึกษาได้ถึง
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ส่วนหลักสูตรใดที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จะตัดยอดนักศึกษาในวันที่ 25 พฤษภาคม 
2564 กรณีสายวิทย์ฯนักศึกษาไม่ถึง 5 คน ไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้ ส่วนสายสังคมนักศึกษาไม่ถึ ง 8 คน                      
ไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้  ทางรองฝ่ายวิชาการมีช่องทางกลุ่มค่ายวิทย์ฯประมาณ 200 คน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาให้มาสมัครเรียนและหลักสูตรใดต้องการประชาสัมพันธ์สามารถฝากประชาสัมพันธ์ได้
ที่ฝ่ายวิชาการได้เลย จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  

 
       มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.6  ก าหนดการส่ง มคอ.5 
  อาจาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งก าหนดการส่ง 
มคอ.5 ส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 แจ้งประธานหลักสูตรประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ในหลักสูตรได้รับ
ทราบโดยส่งเป็นไฟล์ได้ที่คุณสุกัญญา ทับทอง ส่วนหลักสูตรใดที่ยังส่งไม่ครบทางสุกัญญา ทับทอง จะก ากับ
ติดตามไปยังหลักสูตรอีกครั้ง 
 
       มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.7 ตารางสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งตารางสอนนักศึกษา
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 ทางคุณสุกัญญา ทับทองได้ส่งตารางสอนไปยังหลักสูตรได้ตรวจสอบเป็นที่
เรียบร้อยแล้วหลักสูตรใดที่เปิดสอนไม่ได้อาจต้องมีการปรับภาระการสอนใหม่อีกครั้ง  
 
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.8 การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น นักวิจัยระดับดี และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน
งานวิจัยชุมชนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2563 

       อาจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแจ้งการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น 
นักวิจัยระดับดี และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยชุมชนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2563 
ทางสถาบันวิจัยและพัฒนารับสมัครนักวิจัยเพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยระดับดีเป็นบุคคลที่
มีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานวิจัยที่สนับสนุนวิจัยท้องถิ่นประจ าปี 2563 เอกสารสามารถดาวน์โหลดและกรอก
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ข้อมูลส่งกลับมายังส านักงานคณะวิทย์ฯ ขอส่งภายในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ขออนุญาตส่งก่อนเที่ยง
เพ่ือจะรวบรวมส่งสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป  
 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      5.1 รายงานความส าเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
            อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแจ้งรายงานความส าเร็จของ
แผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 มีทั้งหมด 6 โครงการ ด าเนินไปแล้ว 5 โครงการ  ดังนี้ 
 

 
 
ที่ 

 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2563 (ออนไลน์) 
นักศึกษาชั้นปีที ่1  
ความพึงพอใจร้อยละ 80 

   1 กรกฎาคม 
2563 

-วิทยากร หรืออาจารย์ให้ค าแนะน าดีในการ
ตอบปัญหาข้อซักถาม 
-อินเตอร์เน็ตกระตุก ภาพไม่ชัด 
-อยากให้อาจารย์แต่ละสาขาวิชามีข้อมลู
สาขาแนะน าเพิ่มเติม 
แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
ฝ่ายกิจกรรมสร้างกลุ่มเพื่อเป็นช่องทางใน
การตอบข้อค าถามของนศ.ปี 1 เพิ่มเติม 

2 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเรียน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ออนไลน์) 

นักศึกษาชั้นปีที ่1  
ความพึงพอใจร้อยละ 80 

  3 กรกฎาคม 
2563 

-จัดโครงการคณะฯตรงกับโครงการจากทาง
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท า
ให้นักศึกษาเลือกเขา้ไม่ถูก 
-เสียงสะท้อน ท าใหฟ้ังไม่ถนัด 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะผู้น านกัศึกษาตามกระบวนการ 
PDCA และพัฒนาความรู้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สโมสรนักศึกษา 
ความพึงพอใจร้อยละ 80 

3 กรกฎาคม 2563 -เป็นโครงการที่ดีให้นักศึกษามีสว่นร่วมใน
การจัดท าแผน 
-ต้องการให้มีสโมสรนักศึกษา คณะอื่นเข้า
ร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทาง 
หรือกระบวนการท างานต่างๆ  

4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
งานกิจกรรมนักศึกษา ตามหลักประกัน
คุณภาพการศึกษา รว่มกับมหาวิทยาลยั
พิบูลสงคราม 

สโมสรนักศึกษา 
ความพึงพอใจร้อยละ 80 

19 สิงหาคม 2563 -เนื่องจากมหาวิทยาลยัพิบูลสงคราม มา
ในช่วงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท าให้นกัศึกษาเขา้ร่วมได้น้อย 
-มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน
กิจกรรม หรือวัฒนธรรม ได้ด ี
-ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะการ 
หรือให้มีระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้มากขึ้น เพือ่ใหไ้ด้
ข้อมูลในการน ามาพัฒนางาน หรือใช้เปน้
แนวทางได้ 

5 โครงการเตรียมความพร้อมกับการ
ท างาน “Happy work Happy 
life” 

นักศึกษาชั้นปีที ่4  
ความพึงพอใจร้อยละ 80 

3 เมษายน 2564 -ต้องการให้มีการจัดต่อเนื่องให้รุ่นน้องได้รับ
ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป 
-อยากให้มีรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาแนะน าข้อมูล
เพิ่มเติมให้ครบทุกหลักสูตรสาขาวิชา 
-เป็นโครงการที่ดีที่เปิดโอกาสให้ศิษย์เกา่มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลการท างานระหว่าง
องค์กร และการท างานในรูปแบบต่างๆ  
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และแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 มีทั้งหมด 4 โครงการ ได้ด าเนินครบทั้ง 4 
โครงการเป็นที่เรียบร้อย มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ดังนี้ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยทางคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ข้อเสนอแนะ

ว่าควรปรับปรุงตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 และแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้มีความสอดคล้องกับโครงการที่จัดควรแสดงตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนในรายงานในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการท่านใดมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสามารถแจ้งกลับไปยังฝ่ายกิจการนักศึกษาที่คุณสุนิต สร้อยทอง ได้ปรับแก้ไข  

 
 5.2 การด าเนินงานโครงการในงบประมาณ 2564  

                     รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์  มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งด าเนินงานโครงการใน
งบประมาณ 2564 ในเรื่องของการด าเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2564 งบยุทธศาสตร์ที่ต้องมีการ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ก าหนดให้ใช้แผ่นดินภายในเดือน สิงหาคม 2564 คือปัญหาโควิด 
19 ที่เกิดขึ้นมาท าให้โครงการต้องท าบันทึกขอเลื่อนการจัดโครงการไปก่อน ตอนนี้ทางฝ่ายแผนของ
มหาวิทยาลัยฯ มีหนังสือแจ้งให้เร่งด าเนินการให้ใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นงบบริหารคณะ งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ของปี 2564 มีโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินงานอยู่ 2 โครงการ ของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหลักสูตรคณิตศาสตร์ เพราะติดช่วงของโควิค 19  เพราะไม่
สามารถด า เนินงานได้  แต่ถ้ าจั งหวัดสาม ารถเปิดให้จัดโครงการได้ก็ ให้หลักสูตรเร่ งด า เนินงาน                       
ทางอาจารย์ศรัญญา ตรีทศ ได้แจ้งของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการไปแล้ว 1 โครงการ                       
อีกโครงการ 1 จะด าเนินการปลายเดือนมีนาคมแต่เกิดโควิด 19 ขึ้นมาก่อนจึงไม่สามารถด าเนินการได้                          

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้าง
จริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรม คร้ังที่ 7 

สโมสรนักศึกษา 
ความพึงพอใจร้อยละ 80 

23-25 เมษายน 
2564 

รอด าเนินการ 

 
ที่ 

 
โครงการ 

สอดคล้องกับพันธกจิ 
(ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

งามของท้องถิ่น) 

 
การบูรณา

การ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
การด าเนินการ 

1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ไท
หล่ม” ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 
ต าบลหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบูรณ์  

  21 สิงหาคม 
2563 

 

2 โครงการ “บุญเจดีย์ขา้วไทหล่ม” ณ 
วัดโฆษา ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  11 ธันวาคม 
2563 

 

3 โครงการท าบุญปีใหม่ สืบสาน
ประเพณีไทย 2564 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  10 กุมภาพันธ์ 
2564 

 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมไทย “อาหารเล่าขาน
วัฒนธรรม” 

  11 กุมภาพันธ์ 
2564 
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ทางหลักสูตรแจ้งให้คณะฯติดตามการด าเนินงานถ้ามีข่าวให้ด าเนินงานอย่างไรแจ้งที่สาขาโดยตรง หลักสูตรจะ
ได้เร่งด าเนินการ  
 

       มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 
   5.3 การประเมินความส าเร็จของแผนส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 

2563 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน ์คุ้มทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชากร แจ้งผลการประเมินความส าเร็จ
ของแผนส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการด าเนินการกิจกรรม/
โครงการตามแผนทั้ง 2 กิจกรรม/โครงการ  จากการด าเนินโครงการ  “พัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษ  ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปีการศึกษา 2563” มีนักศึกษาคงอยู่ ทั้งหมด 
125 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 103 คน คิดเป็นร้อยละ 82.40  บรรลุตามเป้าหมายตามโครงการที่ตั้ง
ไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  แต่ในเรื่องผลของการทดสอบความรู้ ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายตามแผนส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษา หลังการพัฒนาตามโครงการ ได้คะแนน อย่างน้อย 
50%  ของคะแนนสอบ  ร้อยละ 30 ขึ้นไปของจ านวนผู้เข้าสอบ  ไม่บรรลุผลส าเร็จ โดยมีนักศึกษาที่ได้อย่าง
น้อย 50% ของคะแนนสอบ คิดเป็นร้อยละ 13.59  แต่มากกว่าปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีค่าร้อยละ 4.35 
ของจ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด และจากแผนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มีความรู้ความสามารถตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR ระดับB1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่เข้าทดสอบหลังการพัฒนา ตามโครงการ
ของมหาวิทยาลัย ไม่บรรลุผลส าเร็จ  ผลการทดสอบเท่ากับร้อยละ 0.00 โดยมีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าร่วม
การทดสอบหลังการพัฒนา จ านวนทั้งหมด 98 คน จากนักศึกษาคงอยู่ทั้งหมด 125 คน  คิดเป็นร้อยละ 
78.40  ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
(English Discoveries Program) อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 53.33 บรรลุ
ตามเป้าหมาย  

        อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้กล่าวเสริม
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ    ในปีการศึกษาต่อไป ในแต่ละสาขาวิชาในการก ากับ
ติดตามนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาโดยควรอธิบายถึง
ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการดังกล่าว เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจาก
การด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยเฉพาะการน าไปใช้สมัครงานหลังส าเร็จการศึกษา และการเสริมแทรก
ทักษะด้านภาษาอังกฤษในรายวิชาที่สอนเพ่ือเป็นการกระตุ้นนักศึกษา  

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       
น าข้อมูลผลการประเมินความส าเร็จดังกล่าวไปใช้ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษประจ าปี
การศึกษา 2564 ต่อไป 
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วาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
    -ไม่มี- 
   

ปิดการประชุมเวลา  12.00 น.       
                                                              

                                                                                                                                                        

                                                                                      (นางลักษณ์คณา  กิจจรัส)  

        จดรายงานการประชุม        

                                                            
     (นางสาววนิดา  ภักดิ์จรุง) 

รักษาการแทนในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณะ 
                                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  
                                            
                                                                               (รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์  มูลศรี) 
                                                                                             ตรวจรับรอง                                                                                                             
 
 


